

KIẾN XƯƠNG

# Chủ động phòng, chống thiên tai



Phao cứu sinh phục vụ công tác phòng, chống thiên tai được chuẩn bị sẵn tại thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến (Kiến Xương).

Theo dự báo của ngành chuyên môn, năm 2022 thời tiết tiếp tục sẽ có những diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Huyện Kiến Xương đã chủ động các phương án phòng, chống thiên tai nhằm bảo đảm an

toàn về người, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Là xã duyên giang có chiều dài 24km để bồi, hệ thống đê, kè, cống nằm dọc theo hai triền đê sông Hồng và sông Cốc Giang nên khi đến mùa mưa

bão Hồng Tiến đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác phòng, chống lũ sớm. Do ảnh hưởng của mưa bão, năm 2021 xã Hồng Tiến có 55ha lúa bị ngập úng, đổ, 10ha cây màu bị ảnh hưởng, mái dè bao bị lở. Các lực lượng của xã

cùng lực lượng quân đội, công an tuyên truyền, vận động 105 chủ thuyền về nơi tránh trú bão an toàn và tiến hành di dời 170 hộ dân về các điểm quy định. Ông Mai Vinh Quang, xã Hòa Bình cho biết: Ở xã nội đồng, chúng tôi sợ nhất là ảnh hưởng của bão gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp. Nếu mưa bão to kéo theo lượng nước lớn sẽ làm lúa đổ gục, mọc mọc ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Vì thế, tới mùa mưa bão tôi rất quan tâm đến dự báo thời tiết, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng để có phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế sự thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Đến nay, huyện Kiến Xương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn; bảo đảm tính thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trên địa bàn huyện để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác PCTT và TKCN, kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra. Cùng với đó, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra chất lượng hệ thống đê, kè, cống, phân loại từng trọng điểm xung yếu. Huyện yêu cầu mỗi trọng điểm xung yếu

phải lập một phương án cứu hộ dè, tùy theo quy mô, kích thước của từng trọng điểm để chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khi có sự cố xảy ra, xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu. Cụ thể, mỗi điểm phải chuẩn bị 2.000m<sup>3</sup> đất dự trữ, 20.000 bao tải, 1.000 bó rào, cành cây, 1.000 cây tre. Ngoài ra, huyện giao chỉ tiêu cho 12 xã duyên giang chuẩn bị 27.450 cây tre đánh dấu, 54.100 bao tải, các xã nội đồng chuẩn bị 43.600 cây tre đánh dấu, 86.400 bao tải để sẵn sàng khi có lệnh huy động sử dụng. Kiến Xương đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi, chủ động PCTT và TKCN; chuẩn bị sẵn sàng hộ dè, chống lũ năm 2022. Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương. Đặc biệt, đối với các xã duyên giang thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, phát hiện sớm các ẩn họa có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống đê điều, đồng thời tiến hành cấm cử dự phòng các công dụng và chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư tập trung tại các vị trí bảo vệ trọng điểm.

Đến nay, huyện Kiến Xương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn; bảo đảm tính thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trên địa bàn huyện để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác PCTT và TKCN, kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra. Cùng với đó, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra chất lượng hệ thống đê, kè, cống, phân loại từng trọng điểm xung yếu. Huyện yêu cầu mỗi trọng điểm xung yếu

## Kỹ thuật nuôi cá trắm đen thương phẩm

**1. Điều kiện ao nuôi**  
Ao nuôi nên có diện tích từ 1.000m<sup>2</sup> trở lên, tốt nhất từ 2.000 - 3.000m<sup>2</sup>; gần nguồn nước ra, vào; không bị ô nhiễm; thường xuyên giữ được mực nước từ 1,5 - 2m.  
Ao nuôi cần có cống cấp và thoát nước đặt so le để thuận tiện cho việc cấp và thoát nước.  
Bờ ao chắc chắn, không rò rỉ, thoáng đãng không bị cỏ mọc rợp.



**2. Chuẩn bị ao nuôi**  
Bơm cạn nước, dọn vệ sinh đáy ao, vét bùn đáy chỉ để lại lớp bùn 10 - 15cm. Dùng vôi vãi đều đáy ao để diệt tạp và khử trùng, lượng vôi sử dụng từ 5 - 7kg/100m<sup>2</sup>. Phơi đáy ao 3 - 5 ngày để diệt sinh vật hại cá và thoát hết các khí độc trong nền đáy ao trước khi lấy nước vào ao. Tu sửa cống cấp, thoát nước.

**Lấy nước vào ao:** Nguồn nước lấy vào ao phải là nguồn nước sạch, không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và các chất thải công nghiệp, nông nghiệp và dân sinh. Quá trình lấy nước vào ao nên lấy từ 0,8m - 1m - 1,2m - 1,5m. Trước khi thả cá kiểm tra các yếu tố môi trường thích hợp mới tiến hành thả cá vào ao để nuôi.

**3. Chọn và thả cá giống**  
- Chọn cá giống: Nên chọn mua cá giống ở nơi cung cấp có uy tín. Cá giống cỡ nhỏ khoảng từ 30 - 50g/con; cá giống cỡ lớn khoảng từ 200 - 500g/con. Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn không bị xây sát, mất nhớt, không bị dị hình, đồng đều về kích thước.

Cá giống cần được luyện ép cẩn thận trước khi vận chuyển. Nên vận chuyển cá vào thời điểm mát trong ngày, nếu thời tiết nắng nóng cần bổ sung thêm đá để hạ nhiệt độ nước khi vận chuyển.

- Mật độ thả: Cá giống cỡ kích thước từ 30 - 50g/con: 2 con/m<sup>2</sup>; từ 200 - 500g/con: 1 con/m<sup>2</sup>.  
- Thời gian thả: Cá giống được thả vào sáng sớm và chiều mát. Trước khi thả cá cần tắm cá bằng dung dịch nước muối pha loãng, nồng độ từ 2 - 3% trong khoảng 5 - 10 phút.

**4. Quản lý và chăm sóc**  
- Thức ăn và khẩu phần ăn: Sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi. Hàng ngày, cho cá ăn 2 lần vào khoảng 8 giờ và 16 giờ tùy theo yếu tố thời tiết.

Trong tháng nuôi thứ nhất và thứ hai cho cá ăn thức ăn có hàm lượng đạm 35 - 40%, hàng ngày cho cá ăn 3 - 5% trọng lượng thân/ngày.

Từ tháng nuôi thứ ba trở đi cá được ăn thức ăn có hàm lượng đạm là 30 - 32% protein với lượng thức ăn bằng 1 - 3% trọng lượng thân/ngày (lượng thức ăn hàng ngày được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe của cá, điều kiện thời tiết trong ngày). Hàng ngày kiểm tra, quan sát diễn biến bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

- Quản lý môi trường ao nuôi: Ao nuôi được vệ sinh thường xuyên. Sử dụng chất phẩm vi sinh để xử lý ao nuôi. Định kỳ mỗi tháng dùng 2 lần (liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tuân thủ đúng tùy thuộc điều kiện cụ thể trong từng ao nuôi). Chế phẩm vi sinh vật có tác dụng di chuyển khí độc, phân giải mùn đáy ao, hạn chế sự phát triển các vi sinh gây bệnh và giữ môi trường nuôi ổn định.

**5. Phòng bệnh**  
Trong quá trình nuôi cá trắm đen hay bị các bệnh do vi khuẩn, vi rút gây nên cần phòng bệnh cho cá bằng cách sử dụng thuốc Tiên Đắc (bột tỏi) trộn vào thức ăn với liều lượng 1g thuốc/5kg cá/ngày cho cá ăn liên tục trong 3 - 5 ngày.

Quản lý tốt chất lượng nước, chế độ ăn, chất lượng thức ăn. Cần lưu ý khi thời tiết thay đổi có biểu hiện như: giảm ăn, nổi đầu để có biện pháp xử lý kịp thời.

**6. Thu hoạch**  
Khi cá đạt >3kg/con có thể tiến hành thu tỉa dần.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN NÔNG THÁI BÌNH

THỤY CHÍNH

# Phát huy nội lực

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thụy Chính (Thái Thụy) đã bền bỉ vượt khó, vươn lên bằng chính nội lực để hôm nay diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Khác với không khí tĩnh lặng, vắng vẻ trước đây, hiện nay nhà văn hóa thôn Miếu rất đông vui, nhộn nhịp. Ban ngày trẻ nhỏ thường tới vui chơi, người già tới đi bộ, ngồi ghế đá ngắm thơ, đánh cờ. Buổi tối chị em phụ nữ luyện tập dân vũ. Để có được không gian sinh hoạt chung khang trang, đầy đủ tiện nghi phục vụ đời sống văn hóa của nhân dân, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn đã đoàn kết, phát huy nội lực đầu tư kinh phí để xây dựng. Ông Vũ Trọng Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Miếu cho biết: Học và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền thôn đã trung tâm tư xây dựng nhà văn hóa thôn, trong đó xác định phát huy nội lực

là chính. Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu đóng góp một triệu đồng, sau đó huy động sự đóng góp trong nhân dân và kêu gọi sự ủng hộ của con em xa quê. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã huy động được gần 300 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn nhà văn hóa thôn kiểu mẫu phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân nên ai cũng rất phấn khởi.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Phong, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Chính: Học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, trong năm qua, ngoài tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, các thôn trong xã đều tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu; trong đó xác định phát huy nội lực là chính, chú trọng nêu cao tinh thần phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để thúc đẩy phong trào. Các thôn đã huy động được gần 1,4 tỷ đồng đầu tư xây dựng nâng cấp các hạng mục: nhà vệ sinh, lán để xe, sân

chơi thể thao và mua sắm thêm nhiều thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, hệ thống camera, tủ sách... tại các nhà văn hóa, từ đó phục vụ tốt cho việc hội họp, vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể thao của nhân dân. Thụy Chính hiện là xã đầu tiên trong huyện có 100% nhà văn hóa thôn đạt nhà văn hóa thôn kiểu mẫu.

Cùng với xây dựng thành công nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, xã quy hoạch vùng sản xuất, liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed sản xuất lúa giống và Công ty Xuất khẩu hàng hóa An Định bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân, nên hiệu quả tăng gấp 1,3 lần so với cây lúa thường. Sau quy hoạch nông thôn mới, địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tạo việc làm cho người dân. Xã có 3 công ty, xí nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho



Công ty TNHH Hoa Đô 3, xã Thụy Chính hiện đang tạo việc làm cho trên 100 lao động với thu nhập từ 7,5 - 8 triệu đồng/người/tháng.

khoảng 600 - 700 lao động địa phương. Chị Phạm Thị Bưởi, quản lý sản xuất Công ty TNHH Hoa Đô 3 cho biết: Tại Thụy Chính chúng tôi có 5 chuyên sản xuất với trên 100 lao động, chủ yếu là người dân địa phương, thu nhập bình quân từ 7,5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này ở khu vực nông thôn cơ bản bảo đảm được đời sống cho người lao động. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 53,6 triệu đồng/năm, so với thời điểm về đích nông thôn mới tăng 1,6 lần. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 và đang nỗ lực xây dựng nông thôn

mới kiểu mẫu. Hàng năm, toàn xã có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đảng bộ, chính quyền xã nhiều năm liên đạt trong sạch, vững mạnh. "Đạt được kết quả đó là do hàng năm Đảng ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học và làm theo gương Bác; đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên góp phần để việc học và làm theo gương Bác đi vào

chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực ở các lĩnh vực. Kết quả thực hiện nội dung đăng ký học và làm theo gương Bác được Đảng ủy xác định là một trong những tiêu chuẩn, nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Nhờ vậy, việc học và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương" - đồng chí Nguyễn Huy Phong, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Chính chia sẻ.

ĐÀO QUYÊN

# Cùng người lao động bảo đảm an toàn giao thông

Để người lao động luôn an toàn trên cung đường đến nơi làm việc, thời gian qua, công đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động khi tham gia giao thông. Đẩy mạnh hoạt động trong chuỗi các hoạt động tháng công nhân và tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, mới đây Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hưng Hà đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 1.000 đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Thời trang GenViet 2, thị trấn Hưng Hà và Công ty TNHH May Hưng Hà, xã Diệp Nông (Hưng Hà). Theo bà Đặng Thị Kim Cúc, Chủ tịch LĐLĐ huyện: Tại buổi tuyên truyền, người lao động đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của

Luật Giao thông đường bộ, nhận biết các biển báo trên đường, hậu quả của việc bị tai nạn giao thông, các mức xử phạt khi vi phạm giao thông... Trong đó, đáng chú ý là cách phòng tránh những tình huống bất cẩn dẫn đến tai nạn khi tham gia giao thông. Chị Lê Thị Thu, công nhân Công ty TNHH May Hưng Hà chia sẻ: Được tuyên truyền những vấn đề về ATGT, tôi và các công nhân khác thấy rất bổ ích. Bản thân tôi trước nay chưa hiểu nhiều về Luật Giao thông đường bộ, sau khi được tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn về hậu quả của tai nạn giao thông và thấy mình cần phải nâng cao ý thức hơn nữa, thay đổi những thói quen không tốt khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn, tránh được những tai nạn rui rỏ.

Cũng như huyện Hưng Hà, LĐLĐ thành phố Thái Bình đã tổ chức tuyên truyền về ATGT tại Công ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam (khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng) với sự tham gia của 150 đoàn viên, người lao động. Bà Phan Thị Thu Huyền, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: Đây là một trong những hoạt động được LĐLĐ thành phố phối hợp với LĐLĐ tỉnh thường xuyên tổ chức. Qua tuyên truyền, người lao động đã được trang bị nhiều kiến thức bổ ích như một số tình huống tai nạn thường gặp khi tham gia giao thông; hậu quả của tai nạn giao thông; nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông. Đặc biệt là những cách thức nhận biết lối khi tham gia giao thông và cách

phòng tránh tai nạn giao thông. Qua đó, nhận thức cũng như ý thức tham gia giao thông đúng bộ của người lao động được nâng lên, góp phần phòng tránh tai nạn thương tâm xảy ra. Tại buổi tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh đã tặng mỗi đoàn viên, người lao động một chiếc mũ bảo hiểm với mong muốn trang bị cho các đoàn viên, người lao động điều kiện cần thiết và bắt buộc cho việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Với nhiều nhà máy sản xuất và rất đông lao động, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thế thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) luôn chú trọng công tác bảo đảm ATGT đối với người lao động. Theo bà Phạm Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn Công

ty: Bên cạnh việc chủ động quy hoạch, thiết kế, xây dựng hệ thống đường nội bộ, hành lang của nhà máy trước khi đầu tư với quốc lộ, tỉnh lộ, Công ty thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động những quy định về Luật Giao thông đường bộ, thành lập đội tự quản ATGT. Trước khi rời nhà máy ra về, công nhân được nhắc nhở thực hiện các biện pháp giao thông an toàn như đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh vượt ẩu... qua hệ thống radio nội bộ. Theo ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân là xe máy để đi làm. Do đó, một trong những hoạt động mà công đoàn

chú trọng là tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền về ATGT cho công nhân, người lao động. Cùng với tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, công tác bảo đảm trật tự ATGT, LĐLĐ phối hợp với công đoàn cơ sở tặng hàng

nghìn mũ bảo hiểm xe máy đạt chuẩn cho công nhân nhằm thay đổi thói quen sử dụng mũ bảo hiểm rẻ, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng của công nhân lao động. Với sự quan tâm và những hoạt động thiết thực

tuyên truyền về ATGT, công đoàn các cấp trong tỉnh đã giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm và bảo đảm an toàn cho người lao động khi tham gia giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

MAI THƯ



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho công nhân lao động huyện Hưng Hà.